

❑เสี้ยวสะท้อนโลก❑

นำเสนอเมื่อ : 9 มิ.ย. 2562

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.เปิดงาน “SIAO MODEL” ของ สพม.25 ขอนแก่น พร้อมมอบโล่และรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในจุดเนนด้านต่างๆกว่า 400 รางวัล



เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 ที่ฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยนวัตกรรมเสี้ยวโมเดล (SIAO MODEL) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอนแก่น โดยมีนายอดิศักดิ์ มุงชู ผอ.สพม.25 ขอนแก่น นายเสด็จ ทะยะราช รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 นายอนุศาสตร์ สอนสีลพงศ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นายธนกฤต ศิริภิมรัมย์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นายศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 นายสันต์ สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.25 ใหญ่การต้อนรับ และข้าราชการครูที่สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 2 พันคน โดยก่อนเปิดงานได้ร่วมชมการแสดงฟ้อนรำชุด “ฝ่ายขาวเกี้ยวเสี้ยวฮัก” ซึ่งแสดงโดยวงโปงลางออนซอนอีสาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ต่อจากนั้นได้ให้เกียรติมอบโล่และรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับโรงเรียนและครูที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในจุดเนนด้านต่างๆ อันเนื่องมาจากการนำนวัตกรรมเสี้ยวโมเดล (SIAO MODEL) ไปขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาเกือบ 400 รางวัล

นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ขอนแก่น กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา สพม.25 (ขอนแก่น) โดยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการศึกษาทุกภาคส่วน ได้รวมระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้นำนวัตกรรมเสี้ยวโมเดล "SIAO MODEL" มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้จุดเน้น 6 จุดเน้น คือ 1.ด้าน การประกันคุณภาพ 2.ด้าน การพัฒนาผู้เรียน 3.ด้าน ोकาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการถึงบริการทางการศึกษา 4.ด้าน ทักษะภาษา 5.ด้าน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 6.ด้าน ทักษะชีวิต จากผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนที่ผ่านมา โรงเรียนทุกโรงเรียนสังกัดทั้ง 84 แห่ง ต่างให้ความร่วมมือและนำนวัตกรรมเสี้ยวโมเดล "SIAO MODEL" ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของ สพม.25(ขอนแก่น) สูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย ส่วนการจัดให้มีงานในวันนี้ก็เพื่อมอบเกียรติบัตรและโลรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้บริหาร คณะครูและโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในจุดเน้นด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครูในสังกัด ต่างสังกัด และบุคคลทั่วไป

ทางด้านนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ประธานในพิธีกล่าวว่ในวันนี้ต้องถือเป็นวันประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีมา ที่มีการมอบโล่และรางวัลมากมาย นั้นแสดงว่า ภาพความสำเร็จของ สพม.25 ในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน

และของทุกโรงเรียน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาจึงเกิดภาพความสำเร็จในวันนี้และครั้งนี้ จึงขอชื่นชมกับความสำเร็จของ สพม.25 โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมเสี้ยวโมเดล (SIAO MODEL) ไปใช้ในการขับเคลื่อนครั้งนี้

ประภาส วินิจสิริ /ข่าว

31 พฤษภาคม 2562